

HƠN 150 NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 DO VINACAPITAL TỔ CHỨC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03/10/2023 – VinaCapital, một trong những Tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam, tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư năm 2023 với sự tham dự của hơn 150 nhà đầu tư quốc tế. Đây là số lượng nhà đầu tư tham dự đông nhất kể từ khi Hội nghị Nhà đầu tư đầu tiên diễn ra vào năm 2005. Hội nghị có sự tham gia của nhiều diễn giả đại diện cho các ngành nghề và lĩnh vực, từ các công ty công nghệ khởi nghiệp cho đến các tập đoàn công nghiệp, định chế tài chính lớn.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho biết: “Chúng tôi rất vinh hạnh chào đón các nhà đầu tư quốc tế trở lại thăm Việt Nam, đặc biệt năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của VinaCapital. Sự hiện diện đông đảo của các khách mời cho thấy Việt Nam đang là một điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để chúng tôi chia sẻ sâu hơn về những cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường.”

Các chủ đề chính được thảo luận tại sự kiện năm nay bao gồm:

- Triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán
- Xu hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam
- Đầu tư trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kho vận
- Cập nhật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Kết quả hoạt động của các quỹ đầu tư hàng đầu thị trường của VinaCapital
- Ảnh hưởng của Quy hoạch điện VIII đối với các cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo
- Tiến triển của đầu tư ESG tại Việt Nam
- Vốn tăng trưởng và nền kinh tế mới nổi của Việt Nam
- Khả năng phục hồi của nhu cầu tiêu dùng trong nước
- Các cập nhật và cơ hội trong lĩnh vực bất động sản
- Hoạt động của tổ chức thiện nguyện VinaCapital Foundation

Các phiên thảo luận sẽ có sự tham gia của ban lãnh đạo cấp cao VinaCapital cùng với các diễn giả quan trọng như ông Paul DiGiacomo (BDA Partners), ông Trần Hùng Huy (Ngân hàng ACB), ông Chanitr Charnchainarong (Tập đoàn Central), ông Joseph Low (Keppel Land Việt Nam), ông Phạm Đình Huy (Tập đoàn Nam Long), ông Dhruv Narain (AP Moller Capital), ông Lê Duy Hiệp (Transimex), bà Trần Phương Ngọc Thảo và ông Lê Trí Thông (Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), ông Trần Hồng Dương (Vincom Retail), ông Vũ Thành Trung (Ngân hàng Quân đội), và đại diện các công ty công nghệ Gene Solutions, DutyCast và Homepage. Ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã dự khán và phát biểu về mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ, và những cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước cho các công ty và nhà đầu tư Mỹ.

“Bên cạnh các quỹ đầu tư, Tập đoàn VinaCapital ngày nay còn hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, góp phần củng cố nền tảng vững chắc để kinh tế tiếp tục tăng trưởng

mạnh mẽ và toàn diện. Các dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, quỹ đầu tư tác động khí hậu VinaCarbon vừa ra mắt, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn do chúng tôi đồng sáng lập, hay chứng chỉ EDGE Champion do IFC trao cho các dự án bất động sản của chúng tôi là những minh chứng cho cam kết của VinaCapital sẽ luôn tiên phong trên hành trình phát triển kinh tế Việt Nam một cách bền vững,” ông Don Lam chia sẻ.

Tập đoàn VinaCapital tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư lần đầu vào năm 2005 như một cơ hội để giới thiệu đất nước Việt Nam và những cơ hội đầu tư hấp dẫn đến với các nhà đầu tư quốc tế. Chuỗi sự kiện tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được trải nghiệm Việt Nam một cách thực tế để chứng kiến sự phát triển của đất nước, cũng như lắng nghe những góc nhìn và quan điểm độc đáo từ nhiều chuyên gia khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

#

Về Tập đoàn VinaCapital

Được thành lập vào năm 2003, VinaCapital (<https://vinacapital.com/>) hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị 4 tỷ đô la Mỹ. VinaCapital có chuyên môn sâu rộng về tất cả các loại hình tài sản tại Việt Nam. Ngoài quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán Luân Đôn, VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2018, 2019, 2020, và 2023, VinaCapital liên tiếp được vinh danh là Nhà Quản lý Quỹ Xuất sắc Nhất tại Việt Nam (“Best Fund House – Vietnam”) do tạp chí uy tín Asia Asset Management bình chọn. Bên cạnh đó, VinaCapital đang hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, đầu tư công nghệ và năng lượng.

Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, VinaCapital luôn ưu tiên đầu tư vào các hoạt động góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. VinaCapital là thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến về môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Lập – Trưởng phòng Cấp cao phụ trách Đối ngoại, Tập đoàn VinaCapital

Email: lap.nguyen@vinacapital.com | Điện thoại: +84 028 3521 9930 | Di động: +84 (0) 909 768 229